

Số: 22...../BC-UBND

Tân Yên, ngày 04 tháng 7 năm 2019

## BÁO CÁO

### Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; các nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

#### I. TÌNH HÌNH

##### 1. Tình hình tội phạm

- Tội phạm về trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ năm 2018; đã xảy ra 29 vụ (giảm 05 vụ = 14,7%), trong đó: Trọng án xảy ra 03 vụ (tăng 02 vụ); Cố ý gây thương tích 10 vụ (giảm 03 vụ); Trộm cắp tài sản 10 vụ (tăng 02 vụ); Huỷ hoại tài sản 01 vụ (giảm 02 vụ); Cướp giật tài sản 01 vụ (giảm 02 vụ); Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ (giảm 02 vụ); Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ (tăng 01 vụ); Hiếp dâm người dưới 16 tuổi 02 vụ (tăng 02 vụ). Đáng lưu ý, tội phạm giết người, hiếp dâm người dưới 16 tuổi tăng cao.

- Tội phạm và tệ nạn ma tuý: Số người nghiện ma tuý còn nhiều chưa được đưa đi cai nghiện<sup>1</sup>. Còn một số điểm tàng trữ, mua bán, sử dụng ma tuý trái phép nhỏ lẻ hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân tại xã Song Vân. Tệ nạn cờ bạc, số đề còn diễn ra ở nhiều nơi. Một số cơ sở lưu trú, Ka-ra-o-ke, dịch vụ giải trí sử dụng nhân viên sai quy định, hoạt động quá giờ, xảy ra mâu thuẫn, đâm, đánh nhau.

- Tội phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả xảy ra 04 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, 01 vụ buôn bán hàng giả.

##### 2. Tình hình vi phạm pháp luật

- Tình hình người địa phương xuất cảnh trái: Phát hiện 07 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do bị phía Trung Quốc trục xuất về nước (tăng 05 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018). Phát hiện 04 trường hợp phụ nữ đi Trung Quốc quay về thăm thân, xin cư trú lại.

- Xảy ra tình trạng đơn, thư nặc danh nói xấu một số đồng chí lãnh đạo huyện; đơn tố cáo lãnh đạo xã lộng quyền trong bố trí, sắp xếp các vị trí công tác và có biểu hiện mâu thuẫn, bè phái. Tại Trường THPT Tân Yên số 1, nguyên Hiệu trưởng nhà trường vi phạm quy định về học phí và các khoản thu khác

<sup>1</sup> Theo số liệu khảo sát, tính đến 31/10/2018, toàn huyện có 251 người nghiện (giảm 02 so với cùng kỳ năm 2017), trong đó, số đang ở ngoài cộng đồng là 230 (có 91 người đang điều trị bằng Methadone); số đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc 17, số đang bị tạm giam, tạm giữ 04.

được quy định tại Điều 24, Nghị định 138/2013/NĐ- CP ngày 20/10/2013 của Chính Phủ.

- Trên lĩnh vực khiếu nại, tố cáo: Tính chất, mức độ khiếu nại, tố cáo trên địa bàn giảm so với cùng kỳ năm 2018. Đáng lưu ý, một số công dân khiếu kiện phức tạp, kéo dài gồm Hoàng Thị Toan, Nguyễn Thị Thâm và Lý Thị Hà (tức sư Đàm Thoa) vẫn kéo đến trụ sở UBND tỉnh tụ tập, gây phức tạp về ANTT; nhà sư Đàm Thoa (Lý Thị Hà) vẫn đeo bám khiếu kiện tại Hà Nội, có dấu hiệu bị số đối tượng CHCT móc nối, lôi kéo tham gia một số hoạt động gây mất ANTT. Bên cạnh đó, trường hợp Nguyễn Kim Nhân ở Song Mai, TP Bắc Giang, là đối tượng có 02 tiền án về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN” đang chấp hành quản chế 05 năm tại xã Tân Đình, huyện Lạng Giang nhưng chưa đăng ký cư trú tại thôn An Lập, xã Ngọc Lý; sau khi đến thôn An Lập, xã Ngọc Lý mua nhà và cư trú đã có ý định cho một số thanh niên lạ mặt đến thuê nhà với mục đích để cai nghiện.

- Trên lĩnh vực tôn giáo: Giáo hội Công giáo tiếp tục tăng cường các hoạt động củng cố giáo lý, đức tin, mở rộng phạm vi ảnh hưởng, tổ chức các lễ nghi tôn giáo quy mô lớn, thu hút đông đảo giáo dân tham gia<sup>2</sup>; tiến hành trùng tu, xây sửa, mở rộng cơ sở thờ tự làm sầm uất các xứ, họ đạo<sup>3</sup>. Đáng lưu ý, điểm Tin lành tại xã Việt Ngọc (do Nguyễn Văn Hợp, ở thôn Ngõ Giữa, xã Việt Ngọc cầm đầu, theo hệ phái nhân chứng Giê hô va) và điểm Tin lành tại xã Ngọc Thiện (do Nguyễn Văn Bách, ở thôn Chung, xã Ngọc Thiện cầm đầu, theo hệ phái Trúc âm toàn vẹn Việt Nam) vẫn lén lút tụ tập, tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép; trường hợp Kim Thị Hân vẫn tổ chức sinh hoạt, tập luyện Pháp luân công vào các dịp cuối tuần tại nhà mẹ chồng tại xã Liên Chung; một số tà đạo như Pháp môn Diệu âm, Tâm linh Hồ Chí Minh, Đạo tràng vẫn lén lút hoạt động, tuy nhiên tính chất, mức độ không phức tạp.

- Vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh, trật tự: Xảy ra 2150 vụ chủ yếu là lĩnh vực giao thông đường bộ (2122 vụ), còn lại là quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu, bia, tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm còn xảy ra. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018; xảy ra 10 vụ, 07 người chết, 05 người bị thương (giảm 14 vụ, giảm 10 người chết, giảm 05 người bị thương). Các tai nạn khác xảy ra 07 vụ, 07 người chết (giảm 01 vụ, 01 người chết so với cùng kỳ năm 2018), cụ thể: Đuối nước xảy ra 02 vụ, 02 người chết (giảm 01 vụ, 02 người chết so với cùng kỳ); tự sát xảy ra 01 vụ, 01 người chết (giảm 02 vụ, 02 người chết

<sup>2</sup> Ngày 12/5/2019, tại nhà thờ Giáo xứ Hòa An thuộc thôn Lò Nồi, xã Hợp Đức, Tân Yên; Tòa giám mục Bắc Ninh phối hợp cùng với một số linh mục tại nhà thờ Giáo xứ Hòa An tổ chức Lễ Quốc tế “Cầu nguyện cho ơn gọi” năm 2019. Buổi lễ có trên 300 giáo dân thuộc giáo xứ Hoà An và giáo phận Bắc Ninh đến dự.

<sup>3</sup> Từ ngày 24/3/2019 đến 30/3/2019, Ban hành giáo xứ Bi - Nội, xã Ngọc Thiện đã huy động các giáo dân của các họ giáo thuộc giáo xứ quản lý xây dựng tường bao xung quanh khu vực chôn cất của người công giáo tại nghĩa trang thôn Cầu Yêu; quá trình xây dựng, đại diện cấp ủy, ban lãnh đạo thôn Cầu Yêu đã phản đối vì cho rằng việc xây dựng trên là do BHG xứ tự ý, chưa được sự bàn bạc thống nhất với thôn Cầu Yêu và chưa được chính quyền địa phương cho phép. Ngày 27/02/2019, họ giáo Lục Hạ, xã Tân Trung tổ chức Lễ khánh thành “Nhà thờ xứ” (trong khi chưa thực hiện thủ tục xin chuyển đổi quy mô từ giáo họ thành giáo xứ).

so với cùng kỳ); tai nạn lao động xảy ra 01 vụ, 01 người chết (tăng 01 vụ, 01 người chết so với cùng kỳ); chết do các nguyên nhân khác 03 vụ, 03 người chết (tăng 01 vụ, 01 người chết so với cùng kỳ).

- Vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực được Chủ tịch UBND huyện và các ngành chức năng huyện ra quyết định xử lý là 101 vụ, cụ thể: Vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nông nghiệp 01 vụ, với hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài chính, thuế 22 vụ, với các hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp chậm theo quy định, chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định; vi phạm pháp luật trên lĩnh vực công thương 70 vụ, với các hành vi không niêm yết giá hàng hóa, vi phạm về nhãn hàng hóa, vi phạm về giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe định kỳ; vi phạm pháp luật trên lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục 08 vụ, với các hành vi vượt quá số người phục vụ trong quán karaoke, hoạt động quá giờ, quảng cáo rao vặt, dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy.

- Vi phạm hành chính trên các lĩnh vực được Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn ra quyết định xử lý là 262 vụ, với các hành vi vi phạm chủ yếu là: vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, vi phạm lĩnh vực an toàn điện.

## **II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC**

### **1. Công tác phòng ngừa**

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH TW Đảng (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; Nghị quyết 148-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay”; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường bảo đảm TTATXH trên địa bàn tỉnh... Chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Huyện uỷ, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ban hành trên 15 văn bản triển khai các mặt công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn như: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2019

thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019; Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 01/2/2019 của BCĐ huyện về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019; Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 25/2/2019 của BCĐ huyện về triển khai công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng PTTDBVANTQ năm 2019; Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 24/4/2019 của BCĐ huyện về Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn năm 2019... Trên cơ sở đó, đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành, UBND xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; đồng thời đã đề ra giải pháp, chủ trương tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, TTATGT trên địa bàn.

- Thường xuyên chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tuyên truyền, vận động, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tình trạng người địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động; tập trung nắm, tham mưu giải quyết có hiệu quả những vấn đề tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện quá khích, trái pháp luật. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, tham mưu giải quyết tình hình mâu thuẫn tại giáo xứ Bì Nội, xã Ngọc Thiện; việc sinh hoạt đạo Tin lành trái phép tại xã Việt Ngọc và xã Ngọc Thiện; phòng ngừa, ngăn chặn một số hoạt động mang tính chất tôn giáo tự phát, tà giáo, không để lan truyền trên địa bàn. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, không để kẻ địch và phần tử xấu lợi dụng tuyên truyền, phá hoại nội bộ, phá hoại kinh tế. Phát hiện, nắm chắc hoạt động số đối tượng chính trị, có biện pháp giám sát quản lý chặt chẽ, không để số này lợi dụng hoạt động xâm phạm ANQG. Đặc biệt, đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các ngành chức năng, UBND xã Ngọc Lý quản lý chặt chẽ đối tượng Nguyễn Kim Nhân đến xã Ngọc Lý mua nhà ở, yêu cầu đối tượng chấp hành đúng quy định của pháp luật trong thời gian bị quản chế, không tự ý đến huyện Tân Yên sinh sống.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 50/ĐA-UBND ngày 06/5/2016 của UBND huyện về “Nâng cao chất lượng phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”; duy trì hoạt động của các mô hình quần chúng tham gia đảm bảo ANTT; một số mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ người làm lỗi tại cộng đồng, xây dựng mối đoàn kết, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Chỉ đạo tổ chức cho 100% các khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đăng ký xây dựng các chỉ tiêu an toàn về ANTT.

- Tập trung nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội: Tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy trọng điểm; tổ chức lập hồ sơ đưa

các đối tượng vào diện quản lý tại xã, thị trấn và các cơ sở tập trung<sup>4</sup>; giáo dục, giúp đỡ, quan tâm, tạo điều kiện để người chấp hành xong án và người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng dân cư, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật do số đối tượng này gây ra. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; chỉ đạo tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người trong cán bộ, hội viên Phụ nữ cấp xã; biên tập và phát trên 40 tin, bài tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên Bản tin tuyên giáo, Cổng thông tin điện tử và phát trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện, các xã, thị trấn; tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền về TTATGT đường bộ trong toàn huyện<sup>5</sup>.

- Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức và người dân. Tập trung chỉ đạo giải quyết các điểm mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động tụ tập đông người kéo lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện gây mất ANTT.

- Tăng cường các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài chính; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Chỉ đạo lực lượng chức năng từ huyện đến cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, TTATGT; xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ<sup>6</sup>. Thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn phòng, chống cháy nổ đối với các khu vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân<sup>7</sup>.

## 2. Công tác đấu tranh

Chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn vận động cán bộ, đảng viên và nhân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh, lên án với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Đã tiếp nhận 90 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (giảm 07 tin so với cùng kỳ năm 2018); trong đó, tin cũ từ năm 2018 chuyển sang 07 tin, tin tiếp nhận mới 80 tin, phục hồi 03 tin.. Đã xác minh, giải quyết xong 74 tin (trong đó quyết định khởi tố 46 tin, quyết định không khởi tố 25 tin, tạm đình chỉ 03 tin), đạt tỷ lệ 82,2% . Quá trình

<sup>4</sup> Lập 21 hồ sơ đưa đối tượng vào quản lý, giáo dục tại xã, thị trấn; 18 hồ sơ đưa đối tượng vào cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; 06 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

<sup>5</sup> Tổ chức 07 buổi tuyên truyền miệng, 02 buổi tọa đàm về ATGT tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; phối hợp biên tập và xây dựng 03 tin, bài, 03 phóng sự tuyên truyền về ATGT; treo 05 băng zôn, phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền về ATGT; tổ chức cho CBCNV ở 18 CQ, DN, TH cam kết chấp hành Luật ATGT đường bộ.

<sup>6</sup> Đã mở 04 đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT, phát hiện, xử lý 1.536 trường hợp vi phạm, tạm giữ 204 phương tiện vi phạm các loại, tước 115 GPLX, xử phạt thu nộp ngân sách 948.681.000 đồng. Tập trung xử lý quyết liệt tình trạng xe quá khổ, quá tải, đã kiểm tra, phát hiện 239 trường hợp, xử phạt thu nộp ngân sách 214.400.000 đồng.

<sup>7</sup> Vận động, thu hồi được 88 VK, VLN tàng trữ trái phép, gồm: 12 khẩu súng tự chế, 05 quả lựu đạn, 50 viên đạn các loại, 18 dao kiếm, 03 dùi cui.

tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo đúng quy định pháp luật; không có tin quá thời hạn giải quyết.

Chỉ đạo lực lượng Công an nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; tập trung đấu tranh, xử lý quyết liệt với các hành vi trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cờ bạc... Đã khởi tố mới 46 vụ, 44 bị can (tăng 21 vụ, 23 bị can). Tập trung chỉ đạo, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm về TTXH, đã đấu tranh triệt phá được 01 ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt xử lý 02 đối tượng. Lập hồ sơ đưa 21 đối tượng vào quản lý giáo dục tại xã, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP (đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch năm); gọi hỏi, răn đe, giáo dục trên 100 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện vi phạm pháp luật. Bắt 05 vụ, 26 đối tượng hoạt động cờ bạc; đã khởi tố 01 vụ, 02 bị can; xử lý hành chính 04 vụ, 24 đối tượng. Bắt, vận động đầu thú được 03 đối tượng có Quyết định truy nã.

Chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy, tập trung giải quyết có hiệu quả tình hình phức tạp về ma túy: Lực lượng Công an đã bắt và phối hợp bắt 11 vụ, 11 đối tượng về ma túy<sup>8</sup>; đã khởi tố 11 vụ, 11 đối tượng về tội mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Lập được 06 hồ sơ cai nghiện bắt buộc; chỉ đạo, Công an xã, thị trấn lập 18 hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức có hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma túy, tăng cường lập hồ sơ đưa người nghiện và trung tâm cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng<sup>9</sup>. Chỉ đạo ngành Y tế, Lao động TB&XH thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong tố tụng hình sự. Tập trung chỉ đạo Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân huyện thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Cơ quan điều tra huyện đã bắt 30 đối tượng<sup>10</sup>; tổ chức thụ lý, điều tra 65 vụ, 87 bị can<sup>11</sup>, trong đó: Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 31 vụ, 59 bị can; đình chỉ điều tra 06 vụ, 04 bị can; tạm đình chỉ điều tra 05 vụ, 0 bị can; chuyển nơi khác 03 vụ, 03 bị can; nhập 02 vụ, 02 bị can; hiện đang điều tra 18 vụ, 19 bị can. Quá trình bắt, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng; các vi phạm trong lĩnh vực ANTT, TTATGT, tài nguyên, khoáng sản,

<sup>8</sup> Công an huyện bắt 07 vụ, 07 đối tượng; phối hợp với PC04 bắt 04 vụ, 04 đối tượng.

<sup>9</sup> Lập được 06 hồ sơ cai nghiện bắt buộc, 18 hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

<sup>10</sup> Bắt quả tang 14 đối tượng; bắt khẩn cấp 04 đối tượng; bắt đầu thú 10 đối tượng và bắt truy nã 02 đối tượng.

<sup>11</sup> Án khởi tố mới 46 vụ, 44 bị can; án năm 2018 chuyển sang 11 vụ, 30 bị can; án phục hồi điều tra 03 vụ, 03 bị can; án nơi khác chuyển đến 04 vụ, 10 bị can; tách 01 vụ, 0 bị can.

bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, văn hóa, thể thao giáo dục...; qua đó, đã phát hiện, xử lý tổng số 2513 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 1.629.381.000 đồng<sup>12</sup> (so với cùng kỳ năm 2018 giảm 130 vụ vi phạm, số tiền xử phạt giảm 162.616.000đ), tịch thu, thanh lý hàng hóa, phương tiện vi phạm trị giá 12.266.000 đồng.

### **III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

#### **1. Ưu điểm**

Sáu tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; các vụ phạm tội, vi phạm pháp luật hành chính xảy ra cơ bản đã được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định. Đa số đối tượng vi phạm đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, có ý thức chấp hành nghiêm các quyết định xử lý của pháp luật. Công tác phòng ngừa, giáo dục, răn đe, trấn áp, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt; công tác kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực đạt kết quả cao. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, giải quyết án hình sự thực hiện kịp thời, đúng quy định và hiệu quả. Tình hình ANTT ổn định, tội phạm và vi phạm pháp luật được kiểm soát; ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, qua đó phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho việc chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

#### **2. Một số hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân**

##### **2.1. Hạn chế, khuyết điểm**

- Tình hình ANTT trên một số mặt vẫn tiềm ẩn phức tạp, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở cơ sở chưa chặt chẽ, việc tuyên truyền truyền đạo trái pháp luật còn diễn ra. Tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm cắp tài sản xảy ra nhiều và diễn biến phức tạp. Tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản (đất, cát) trái phép còn ở một số địa phương. Công tác đấu tranh với tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản kết quả chưa cao; việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, kinh doanh có điều kiện, vi phạm về quá khổ, quá tải còn hạn chế.

- Công tác phối hợp giữa các ngành trong tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật chưa đa dạng, thiết thực; việc quản lý đối tượng chính trị, hình sự ở một số địa phương chưa chủ động; hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo đảm ANTT ở cơ sở chưa rõ nét; phong trào “Toàn

<sup>12</sup> Gồm: 09 vụ Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm trên lĩnh vực văn hoá, y tế, đất đai, xử phạt thu nộp ngân sách 37.500.000đ; 2150 vụ Trưởng Công an huyện ra quyết định xử phạt vi phạm về ANTT, TTATGT, xử phạt thu nộp ngân sách 1.371.816.000đ; 70 vụ Đội quản lý thị trường số 6 ra quyết định xử phạt vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, xử phạt thu nộp ngân sách 140.125.000đ; 22 vụ Chi Cục thuế ra quyết định xử phạt vi phạm về thuế, thu nộp ngân sách 68.000.000đ; 262 vụ Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn ra quyết định xử phạt vi phạm trên các lĩnh vực, thu nộp ngân sách 165.570.000đ.

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhiều nơi chưa được phát động mạnh mẽ, việc phát hiện, tố giác tội phạm của người dân với cơ quan chức năng còn hạn chế.

- Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chưa nghiên cứu kỹ, áp dụng chưa đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính dẫn đến tham mưu ra một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn có sai sót.

## **2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm**

- Do biến động của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới, trong khu vực; những thay đổi của một số văn bản quy pháp pháp luật có liên quan; việc đầu tư về kinh phí, phương tiện còn thiếu; biên chế lực lượng nòng cốt mỏng, trình độ, năng lực chưa đồng đều, điều kiện công tác, chiến đấu khó khăn. Bên cạnh đó, tình hình vi phạm hành chính diễn ra ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó, xảy ra chủ yếu ở các lĩnh vực như giao thông đường bộ, môi trường, an toàn thực phẩm, văn hóa, đất đai, xây dựng.

- Do việc triển khai các nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn còn hình thức, chiếu lệ, đối phó. Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chưa quan tâm chỉ đạo, chưa quyết liệt trong tham mưu xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính. Lực lượng chuyên trách ở cơ sở, nhất là Công an xã, thị trấn, khả năng nắm bắt, tham mưu, giải quyết tình hình, vụ việc về ANTT còn hạn chế, một số chưa thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Công tác xây dựng, phát động phong trào TDBVANTQ, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm chưa rộng khắp. Các vụ việc vi phạm hành chính xảy ra còn nhiều trên các lĩnh vực đời sống xã hội Ý thức chấp hành các quy định pháp luật và ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm của một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa cao.

## **IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019**

Sáu tháng cuối năm 2019, tình hình ANTT trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng phản động, cơ hội chính trị sẽ lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, đầu tư cũng như việc ban hành một số chính sách của Nhà nước ta để kích động nhân dân tham gia các hoạt động gây mất ANTT; vấn đề khiếu kiện, một số hoạt động tôn giáo trái phép vẫn tiềm ẩn; số đối tượng tù tha trở về địa phương, số nghiện ma túy chưa đi cai nghiện ở địa bàn còn nhiều là nguy cơ cao phát sinh các loại tội phạm, TNXH; hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, xe trở quá khổ, quá tải đang là những vấn đề dư luận quan tâm... Để chủ động làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn; Ủy ban nhân dân huyện đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo các ngành, UBND xã, thị trấn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các



văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT; trọng tâm là Nghị quyết số 148-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH trong giai đoạn hiện nay”; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

2. Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, các đoàn, người nước ngoài đến và làm việc tại địa phương, không để lợi dụng thực hiện các hoạt động chống phá. Đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phản tuyên truyền, xuyên tạc Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng người địa phương xuất cảnh sang Trung Quốc trái phép; phát hiện, xử lý những trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh văn hóa- tư tưởng; nắm, tham mưu giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, nhất là những vấn đề còn tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”, phức tạp; phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại kinh tế- xã hội, bảo vệ an toàn các công trình kinh tế trọng điểm.

3. Chỉ đạo lực lượng Công an làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bắt giữ, xử lý các ổ nhóm tội phạm hình sự; xử lý quyết liệt các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma tuý theo chỉ đạo của Công an tỉnh; tập trung đấu tranh triệt xoá các điểm tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gây bức xúc trong nhân dân. Nâng cao hiệu quả, chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án.

4. Sử dụng đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước về ANTT, tập trung công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tiếp tục triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bão lũ. Tăng cường tổ chức các đợt cao điểm đảm bảo TTATGT, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát 24/24h, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, kiểm chế các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tập trung các lực lượng, biện pháp xử lý quyết liệt tình trạng xe chờ quá khổ, quá tải, trong đó, tăng cường hơn nữa hoạt động của Tổ liên ngành kiểm tra trọng tải xe của huyện, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm kiểm tra; tuyên truyền, cho các hộ kinh doanh, vận tải, lái xe... cam kết không vi phạm.

5. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn, đặc biệt là ở xã, thị trấn; qua đó nâng cao trách nhiệm, công tác tham mưu, chỉ đạo của lãnh đạo, cũng như ý thức, trách nhiệm của các cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm đưa công tác này vào nề nếp, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tế. Rà soát, đánh giá toàn diện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm

hành chính để từ đó tiếp tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, pháp luật lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về những vụ việc cụ thể trong quá trình thi hành pháp luật, để từ đó, kịp thời giải quyết vụ việc một cách hiệu quả.

6. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho lực lượng chức năng từ huyện đến cơ sở; Công an huyện chủ động đề xuất Công an tỉnh mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Công an chính quy và cho mở các lớp tập huấn nghiệp vụ đối với lực lượng Công an xã, thị trấn tại huyện. Quan tâm đầu tư cơ sở, vật chất, trang bị phương tiện, kỹ thuật cho lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; chuẩn bị tốt các điều kiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại xã Song Vân và Quế Nham.

7. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 04/7/2014 của BTV Tỉnh uỷ về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

8. Kịp thời sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiên tiến; nghiêm túc chỉ ra và có biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tăng cường khen thưởng đột xuất những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần tổ giác, đấu tranh với tội phạm, TNXH của các tầng lớp nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

**Nơi nhận:**

- Đại biểu HĐND huyện Khoá XIX;
- Lưu: VT.

**Bản điện tử:**

- Thường trực Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc HU, UBND huyện;
- Các đơn vị tỉnh, TW đóng trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVP.



**Dương Ngô Mạnh**